



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ โดยมีราคากลางรวมทั้งสิ้น ๕๙,๖๓๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาติดต่อยื่นใบเสนอราคา ได้ที่ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕/๒๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๓๗๐๒ และจะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. จำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดลงทะเบียน และยื่นใบเสนอราคา เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และเริ่มเปิดซองเสนอราคา เวลา ๑๐.๑๕ น.

๒. ผู้ประสงค์จะร่วมเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการฯ ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบลงทะเบียน จำนวน ๑ ชุด

- กรณีนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล มาแสดงพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

- กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔. การจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพทั้งหมดโดยพิจารณาราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และตู้เย็น แยกกับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หากคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ เห็นว่า ราคาที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น ยังไม่พอเพียงคณะกรรมการจะไม่จำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพนั้น และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพดังกล่าว ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. หากคณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ให้กับผู้ชนะการเสนอราคาขายที่ให้ราคาสูงสุดแล้ว ผู้ชนะเสนอราคาจะต้องชำระเงินทันทีหรือจะชำระเงินมัดจำไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอราคาได้ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพนั้น หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะริบมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกจำหน่ายโดยวิธีอื่น ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๖. ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบตราสัญลักษณ์ตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกจากบริเวณที่พัสดุนั้น ตั้งอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น การเคลื่อนย้ายพัสดุนอกจากบริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๗. ราคาทรัพย์สินที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาจำหน่ายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันเสนอราคา ผู้เข้าประมูลไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไขให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

๘. ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจดทะเบียน ค่าภาษี ค่าขนย้ายต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยตนเองทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนรัฐ โคจรานนท์)

สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ชำรุด  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาซื้อหรือ ได้มา(บาท)	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ HP Compaq	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔ อย/๐๐๓/๔๙	๔๔,๙๔๐.-	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา ยี่ห้อ HP Compaq	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔ อย/๐๐๔/๔๙	๔๔,๙๔๐.-	
๓	เครื่องสแกนเนอร์ HP Scanjet ๘๒๓๐	๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕ อย/๐๐๑/๕๘	๓๑,๐๓๐.-	
๔	ตู้เย็นสี่ช่องขนาด ๕๐๙ ลิตร ยี่ห้อซันโย	๔๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๑ อย/๐๐๑/๓๙	ได้รับบริจาค	
๕	รถยนต์บรรทุกดีเซลแบบดับเบิลแค็บ ยี่ห้อฟอร์ด สีเทา	๒๓๒๐-๐๐๘-๐๐๐๓ อย/๐๐๗/๔๖	๕๙๔,๐๐๐.-	

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ได้ที่สำนักงานสภครุภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาด



(นายธนรัฐ โคจรานนท์)  
สภครุภัณฑ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา